

CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆT NAM
(Vietnamese Law Society – VILAS)

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI
THAM DỰ CUỘC HỘI NGỘ CỦA CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT
KHOA SÀI GÒN TOÀN CẦU LẦN THỨ 3 VÀO NĂM 2015.

Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng, các Bạn cựu sinh viên Luật khoa Sài Gòn cùng gia đình và Quý thân hữu,

Cuộc Hội Ngộ Của Cựu Sinh Viên Đại học Luật khoa Sài Gòn Toàn Cầu lần đầu tiên tại hải ngoại sau 25 năm rời xa Trường Mẹ, đã diễn ra vào ngày 12-3-2000 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, với sự tham dự của khoảng 400 cựu sinh viên cùng gia đình và thân hữu. Đặc biệt, trong cuộc hội ngộ có tính lịch sử này đã có sự hiện diện của cố Giáo sư Khoa Trường Nguyễn Cao Hách và Phu nhân, cố Giáo sư Nguyễn Huy Đầu, cố Giáo sư Mai Văn Lễ và Giáo sư Phụ Tá Khoa Trường Nguyễn Văn Canh.

Cuộc Hội Ngộ Của Cựu Sinh Viên Đại học Luật khoa Sài Gòn Toàn Cầu lần thứ hai nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Mẹ đã được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 Tháng 4 năm 2010 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, với sự tham dự của khoảng 500 cựu sinh viên cùng gia đình và thân hữu. Đặc biệt trong cuộc hội ngộ này có sự hiện diện của cố Giáo sư Mai Văn Lễ, Giáo sư Vũ Quốc Thùy và Phu nhân.

Tiếp nối truyền thống trên, **Cuộc Hội Ngộ Của Cựu Sinh Viên Đại học Luật khoa Sài Gòn Toàn Cầu lần thứ ba nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Mẹ (1955-2015) sẽ được Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 Tháng 5 năm 2015 cũng tại Houston, Texas, Hoa Kỳ với chủ đề “Cựu sinh viên Luật khoa Sài Gòn, niềm tự hào và ước mơ”.** Nhân dịp này Ban Tổ Chức sẽ phát hành Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn (1955-1975). Chương trình tổng quát trong 3 ngày hội ngộ được dự hoạch như sau:

1.- Thứ Sáu 1-5-2015 : Hạp mặt tiền Hội Ngộ trọng một dạ tiệc chào mừng các Giáo sư và các cựu sinh viên cùng gia đình và thân hữu từ xa tới dự.

2.- Thứ Bảy 2-5-2015: cuộc Hội Ngộ chính thức sẽ diễn ra trọng một dạ tiệc tại đại sảnh một nhà hàng tại Houston, với một chương trình sinh hoạt đặc sắc sẽ được thông báo sau.

3.- Chủ Nhật 3-5-2015: Sinh hoạt tự do như tham dự du thuyền 5-7 ngày (Cruiser), tham quan Thành phố Houston và vùng phụ cận, Thủ phủ Austin

của Texas, Thành phố lịch sử San Antonia hay cần lên đường trở về nhà sớm đối với các cựu sinh viên và thân hữu ở xa tới dự.

Vì vậy, bằng Thư Thông Báo này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng, các Bạn cựu sinh viên Luật khoa Sài Gòn cùng gia đình và quý thân hữu xa gần, nhất là các thân hữu cựu sinh viên Luật khoa các Viện Đại Học Huế và Cần Thơ, vui lòng dành thời gian nghỉ ngơi 3 ngày cuối tuần, đến tham dự Cuộc Hội Ngộ Toàn Cầu Của Cựu Sinh Viên Đại học Luật khoa Sài Gòn lần thứ ba để cùng chung vui, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Đại Học Luật Khoa Sài Gòn (1955-2015).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc qua các số điện thoại: 832-275-6436 hay 832-790-4528 hoặc qua email: luatkhoavietnam@gmail.com

Trân trọng thông báo và kính mời
Houston, ngày 12 Tháng 8 năm 2014

TM. Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành
Trưởng Ban Tổ Chức

Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

